

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองประธานกรรมการ) ผู้แทนปลัดกระทรวง และผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ๘ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน ผู้แทนองค์การคนพิการ ๑ คน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓</u>	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓	ฝ่ายเลขานุการ พก.
<u>เรื่องสืบเนื่อง</u> ๑. ความก้าวหน้าการจัดทำอนุบัญญัติ (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑.๑ อนุบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการภาษี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ภาษีคนพิการ ภาษีองค์กรเอกชน และภาษีนายจ้างรับคนพิการมากกว่าร้อยละหกสิบ ๑.๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับคนพิการเข้าทำงานฯ ออกตาม ม. ๓๓ , ๓๔	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ รับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติ โดยประธานมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้ ๑. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบเรื่องมาตรการภาษี ให้กำหนดกรอบเวลาการจัดทำมาตรการภาษีอีก ๓ ฉบับให้ชัดเจน และรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป ๒. รับทราบ ร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขณะนี้	กค. (กรมสรรพากร) รง.

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑.๓ ร่างประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ มาตรการเพื่อการมีงานทำ การคุ้มครองแรงงานฯ ออกตาม ม. ๒๐ (๓)</p> <p>๑.๔ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ออกตาม ม. ๓๗</p>	<p>อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจถ้อยคำ</p> <p>๓. ให้เร่งรัดดำเนินการออกประกาศกระทรวงแรงงาน และเสนอคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป</p> <p>๔. มอบฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในเดือนกรกฎาคม และจัดทำ ร่าง กฎกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้</p>	<p>รง.</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>
<p>๒) การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ</p> <p>กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานการดำเนินงานโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปี ๒๕๕๓ โดยมีคนพิการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการเกินจำนวนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕,๐๘๒ คน เป็นเงิน ๙๕,๒๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆ ว่ามีคนพิการที่ลงทะเบียนไม่ทัน และผู้พิการรายใหม่เพิ่มจากเดิมอีกจำนวนมาก</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>รับทราบ ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๓ จากงบกลาง สำหรับจ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน ๙๕,๒๔๖,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๕๔ ให้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม ตามจำนวนเป้าหมายของผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ</p>	<p>มท.</p>
<p>๓) การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานราชการโดยวิธีการกำหนดอัตราพนักงานราชการ</p> <p>จากการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๓ มีข้อเสนอให้จ้างงานคนพิการใน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้ดำเนินการใน ๒ แนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. ให้สำนักงาน ก.พ. กำหนดตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการทั้งตำแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>หน่วยงานราชการด้วยวิธีการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน ๕,๐๐๐ อัตรา โดยกำหนดตำแหน่งนี้ไว้ที่สำนักงาน ก.พ. และให้กระทรวงหรือหน่วยราชการที่ต้องการจ้างคนพิการยื่นเรื่องขอตำแหน่งมาที่สำนักงาน ก.พ.</p> <p>ฝ่ายเลขานุการได้หารือกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. แล้วได้รับการชี้แจงว่าการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการจะดำเนินการได้ ๒ วิธี คือ การกำหนดกรอบทุก ๔ ปี และการกำหนดอัตรากำลังเพิ่มพิเศษ เนื่องจากมีนโยบายหรือกฎหมายกำหนดไว้</p>	<p>๒. ประสานส่วนราชการที่มีองค์กรบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อเตรียมวางแผนรองรับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น การนับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดตำแหน่งทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ เป็นต้น</p>	
<p>๔) การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งของนายมณฑิเตอร์ บุญตัน วุฒิสมาชิก และเป็นคนพิการทางการเห็น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ โดยการรณรงค์หาเสียงควรมีการวางแผนรณรงค์ในระยะ ๒ ปี และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนการรณรงค์หาเสียงไว้ด้วย</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนด้าน การ วาง แผน รณรงค์ หา เสียง ของ นายมณฑิเตอร์ บุญตัน และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการรณรงค์หาเสียงในช่วงเวลา ๒ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕</p>	<p>พม. / กต.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการ</p> <p>จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการทบทวนประกาศเรื่อง การจำหน่ายสลากบำรุงการกุศล (วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓) กระทรวงการพัฒนาศักยภาพฯ กระทรวงการคลัง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้แทน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือร่วมกันและเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกในการวางระบบการจัดสรรสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบ ร่าง คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการ โดยที่ประชุมขอให้แก้ไขของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการจาก ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็น รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</p> <p>๒. ขอให้เพิ่ม นายสมปอง เกิดแสง เป็นอนุกรรมการ</p> <p>๓. ขอถอนชื่อ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการออก เนื่องจากเป็นคณะกรรมการขององค์การอิสระ จึงมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ</p> <p>๔. ขอแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในข้อ ๒.๑ โดยตัดถ้อยคำตอนท้ายของประโยค “๒.๑ จัดระบบ กำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการจัดสรรสลากเพื่อการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร”</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>
<p>๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการ ด้านการแพทย์</p> <p>ด้วยมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบ ร่าง คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคู่ภาพชีวิตคนพิการด้านการแพทย์ โดยที่ประชุมขอเพิ่มองค์ประกอบ คือ ประธานอนุกรรมการสุขภาพคนพิการ เป็นอนุกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่ง และในลำดับที่ ๑.๓๒ ขอให้เพิ่มคำว่า “หรือผู้แทน”</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอร่าง คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการแพทย์</p>		
<p>๓) การปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>จากมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เห็นชอบการปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอร่างกฎหมาย</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบในหลักการ หากกรรมการที่เข้าประชุมมีข้อคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ และให้ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก.</p>
<p>๔) การเสนอกรอบแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ</p> <p>คณะอนุกรรมการจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบกรอบแผนที่ยุทธศาสตร์จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกปฏิบัติโดย</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ พก. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ได้จัดทำกรอบแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และเสนอขอความเห็นชอบพร้อมทั้ง เสนอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ</p>	<p>ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อไป</p>	
<p>เรื่องอื่นๆ ๑)การจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการ ในบริการขนส่งสาธารณะ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ มอบกระทรวงคมนาคมตรวจสอบระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ ของสถานีรถไฟฟ้า Airport Link และระบบรถเมย์ ๔,๐๐๐ คัน พร้อมทั้ง มอบฝ่ายเลขานุการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจัดตั้งอำนวยความสะดวก ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นวาระแห่งชาติต่อไป</p>	<p>กค. / ฝ่ายเลขานุการ พค.</p>

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์